

"หมอธี"เตรียมสรรหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริงแล้ว

นำเสนอเมื่อ : 30 ม.ค. 2561

**รมว.ศึกษาธิการ ฤกษ์ บอร์ดสกสค. มีน สำนักงาน สกสค.มีงบประมาณกลางไว้ใช้จ่ายด้วย สั่ง
ทบทวนการใช้จ่ายบขใหม่ พร้อม เตรียมสรรหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริงที่แรก**

วันนี้ (30 ม.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่ประชุมได้มีมติให้
สกสค.ไปทบทวนการใช้งบประมาณกลางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) เนื่องจากตนมีข้อสังเกตว่า การมีงบประมาณกลางของ สกสค.แปลว่าอะไร
และสาเหตุใดเป็นแคหน่วยงานที่เป็นสำนักงานแต่กลับมีงบประมาณกลางไว้ใช้จ่าย
ซึ่งเท่าที่ตรวจสอบงบขดังกล่าวจะใช้จ่ายเป็นโบนัสเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน
ทั้งที่สกสค.ก็ยังมีปัญหาและยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีกำไรอะไรมากมาย ซึ่งสมควรหรือไม่ที่จะมีโบนัส
ดังนั้นที่ประชุมจึงให้กลับไปทบทวนงบประมาณของ สกสค.ในสวนนี้ใหม่
โดยหากจะมีงบประมาณกลางก็ขอให้ทำระเบียบและจัดหมวดหมู่ของการใช้จ่ายงบประมาณกลางใหม่ทั้งหมดให้เกิด
ความชัดเจน ทั้งนี้การให้ สกสค.ไปทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณกลางของหน่วยงานตัวเองนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องดี
เพราะจะทำให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้รูวลวงหนวาวในอนาคตหากทำงานแบบไม่มีโบนัสพนักงานและเจ้าหน้าที่ยังอ
ยากที่จะทำงานอยู่หรือไม่

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้าการสรรหาเลขาธิการ สกสค. เลขาธิการคุรุสภา
และผอ.องค์การคชฯ นั้น ขณะนี้ตนกำลังเริ่มดำเนินการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาก่อน
โดยหลักเกณฑ์การสรรหาตนจะเปิดกว้างพร้อมกับตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาสอบสัมภาษณ์
ซึ่งจะดำเนินการให้เป็นระบบสากลและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
เพราะที่ผ่านมาหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการทั้งสามหน่วยงานที่ต้องยกเลิกไปก็เพราะหลักเกณฑ์เหมือนบังคับให้
มีการลื้อคุสเปคเกิดขึ้น ส่วนการสรรหาตำแหน่งเลขาธิการสกสค.และ ผอ.องค์การคชฯ
ตนมองว่าทั้งสองหน่วยงานนี้ยังมีเรื่องคาราคาซังอยู่ ดังนั้นตนจึงขอให้นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.และ ผอ.องค์การคชฯ ได้ช่วยสะสางปัญหา
หลังจากนั้นเมื่อปัญหาของสองหน่วยงานได้รับการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยตนก็จะมีการสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง
ต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561](#)